

HĐND HUYỆN SA THẦY  
BAN PHÁP CHẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 144/BC-BPC

Sa Thầy, ngày 17 tháng 12 năm 2024

## BÁO CÁO

**Thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khoá XI.**

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân huyện khoá XI, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện chủ trì phối hợp với các Ban HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức họp thẩm tra Báo cáo số 1010/BC-UBND ngày 10/12/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Khoá XI (sau đây viết tắt là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 37). Ban pháp chế HĐND huyện Báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

### **I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Tại kỳ họp thứ 8, khoá XI, Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị quyết số 37 về chất vấn và trả lời chất vấn. Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, ban, ngành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với 05 nội dung đại biểu chất vấn. Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan đến các nội dung chất vấn triển khai nghiêm túc 05 nhiệm vụ trọng tâm và một số nội dung khác.

### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**

#### **1. Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công :**

Việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, khẩn trương phê duyệt đơn giá, phê duyệt phương án bồi thường; ưu tiên bố trí đủ kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích có đủ điều kiện; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, sớm bàn giao mặt bằng để thi công.

Qua đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 (tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2024) đã giải ngân được 113.165,013 đồng, đạt 75,03% kế hoạch giao, trong đó: Tỉnh quản lý 31.426,628 triệu đồng, đạt 63,49% kế hoạch giao; huyện quản lý 81.738,385 triệu đồng, đạt 80,67% kế hoạch giao.



Ban pháp chế thống nhất với Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện:

Trong năm 2024 chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về kế hoạch đầu tư theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đảm bảo phân đấu giải ngân theo kế hoạch được giao, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định; Tăng cường quản lý đầu tư công, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị đầu tư; tăng cường công tác rà soát để bảo đảm các chương trình, dự án, bố trí trong kế hoạch đầu tư công và hàng năm được triển khai theo đúng quy định của Luật đầu tư công; Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Xác định rõ các tồn tại, yếu kém trong các khâu đầu tư chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện dự án đầu tư. Xây dựng kế hoạch cụ thể về giải ngân vốn đầu tư công để có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện các chương trình, dự án. Xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chính quyền địa phương từ cấp huyện đến cấp xã.

## **2. Đối với công tác giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.**

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị khác theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình, nhất là tập trung đẩy mạnh nguồn vốn sự nghiệp thuộc Dự án 2; Tiểu dự án 1, Dự án 3 được Hội đồng nhân dân huyện giao tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức rà soát, điều chỉnh giảm vốn của các Dự án không có khả năng giải ngân, do hết đối tượng thụ hưởng để bổ sung vốn cho các địa phương khác có nhu cầu giải ngân vốn trong năm. Qua đó, kết quả tình hình thực hiện Chương trình từng bước được cải thiện (*tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2024*) đã giải ngân được 10.135,4 triệu đồng, đạt 48,2% kế hoạch vốn.

Ban pháp chế cơ bản thống nhất với báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện.

Xác định giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bám sát quan điểm, mục tiêu và giải pháp, xác định thực trạng để xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể tập trung chỉ đạo và huy động các nguồn lực cho chương trình; Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành đầu mối làm dự án, tiểu dự án và các địa phương triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình để nâng cao hiệu quả công tác triển khai chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chương trình nhằm phát hiện và đưa ra các kiến nghị đối với công tác



giảm nghèo của các địa phương góp phần khắc phục các mặt hạn chế, khó khăn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

### **3. Đối với công tác trồng rừng thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.**

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng viên, khuyến khích Nhân dân, cộng đồng dân cư về trồng rừng và trồng cây phân tán; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2024; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các hộ dân chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vận động các hộ dân mua giống để trồng dặm đối với diện tích cây bị chết. Đã hoàn thành việc cấp phát giống trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hỗ trợ nhân dân trồng rừng thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 cho 48 hộ tham gia trồng 65,35 ha rừng sản xuất đảm bảo kịp thời, chất lượng theo Văn bản hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện đã huy động, kêu gọi từ nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ 16.000 cây Bạch đàn trồng dặm đối với diện tích cây bị chết cho các hộ dân tham gia trồng rừng năm 2024 trên địa bàn huyện.

Ban thống nhất với nội dung báo cáo của ủy ban nhân dân huyện nêu trên: Tiếp tục phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của cán bộ, công chức, đảng viên đối với chương trình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với những hộ đã đăng ký tham gia dự án đảm bảo thực hiện đúng theo quy định.

### **4. Đối với công tác thu tiền sử dụng đất.**

Đến nay, đã hoàn thành công tác đấu giá đất dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng điểm dân cư khu vực Hạt Kiểm lâm (cũ) và lân cận với 50 lô/8.783,2 m<sup>2</sup>/giá trúng đấu giá 39.827 triệu đồng; Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai đã đấu giá thành công 163 lô/43.793,96m<sup>2</sup>/giá trúng đấu giá 21.258,5 triệu đồng.

Ban thống nhất với nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện đã nêu như trên: Luật đất đai năm 2023 ra đời đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chính sách tài chính đất đai với nhiều quy định đổi mới mang tính tiến bộ theo định hướng thị trường. Bên cạnh chính sách thu ngân sách nhà nước đối với đất đai, Nhà nước đã ban hành chính sách khai thác nguồn tài chính từ đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội và phát triển các công cụ kinh tế để thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng. Thông qua cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất theo thị trường đã từng



bước hạn chế được tình tiêu cực trong việc giao đất, bảo đảm công khai minh bạch. Theo đó chính sách về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất đã bao quát quá trình hình thành, sở hữu sử dụng và chuyển nhượng bất động sản, từng bước được hoàn thiện, góp phần khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng đất đai, tiết kiệm, hiệu quả.

### **5. Đối với công tác thu hồi kinh phí mua giống dưa Cayen năm 2024**

Để đảm bảo tiến độ thu hồi nợ đọng tiền mua giống dưa CayEn năm 2004 của các hộ dân, hoàn ứng ngân sách Nhà nước theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức họp, bàn giải pháp thu hồi tiền nợ của các hộ dân mua giống dưa Cayen năm 2004. Theo đó, chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi tiền nợ của các hộ dân mua giống dưa Cayen năm 2004 theo đúng cam kết tại Biên bản cuộc họp ngày 09 tháng 8 năm 2024. Có 01 xã (*xã Sa Nghĩa*) đã hoàn thành công tác thu hồi tiền nợ mua giống dưa Cayen năm 2004.

Ban thống nhất với nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện đã nêu như trên: Tiếp tục thực hiện kế hoạch thu hồi nợ với cây dưa Cayen đối với những xã còn lại và Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thu hồi nợ trong thời gian tới với những hộ có cây Cayen như đã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm:**

Thực hiện Nghị quyết số 37, Ủy ban nhân dân huyện đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu tại nghị quyết đã chỉ ra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các nội dung chất vấn. Qua thẩm tra, các Ban Hội đồng nhân dân huyện cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 37 của Ủy ban nhân dân huyện và nhận thấy Ủy ban nhân dân huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc 05 nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đề ra và đạt được một số nội dung kết quả đáng ghi nhận.

### **2. Hạn chế, khuyết điểm**

Công tác thu tiền sử dụng đất chưa đảm bảo, dẫn đến chưa cân đối bố trí vốn cho một số dự án theo kế hoạch, tiến độ thực hiện; công tác thu hồi tiền nợ của các hộ dân mua giống dưa cayen năm 2004 của các địa phương còn chậm, chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra.... Tại báo cáo và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện chưa thể hiện rõ lộ trình, thời gian và giải pháp thực hiện các nội dung mà đại biểu chất vấn.

## **III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ**



Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Ban pháp chế đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tập trung phân bổ và giao chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được cấp có thẩm quyền quyết định; Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt.

2. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về giảm nghèo bền vững, nâng cao hiệu quả công tác quán triệt, thông tin tuyên truyền, giáo dục về các chính sách chương trình giảm nghèo ở các cấp, trong đó ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị người dân trên địa bàn huyện; có hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, quan tâm tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, để đảm bảo các đối tượng nắm rõ, hiểu sâu và toàn diện về nội dung chính sách, chương trình giảm nghèo, tạo thống nhất trong triển khai thực hiện.

3. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tạo địa phương triển khai các dự án, tiểu dự án của chương trình đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, ưu tiên nguồn nhân lực đầu tư các công trình mang tính đột phá của địa phương, nhằm giải quyết cơ bản những khó khăn tại huyện.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo. Động viên hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước và xã hội.

5. Đề nghị ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung chưa hoàn thành, trong đó cần xác định rõ đối tượng thực hiện, lộ trình, thời gian cụ thể và giải pháp thực hiện các nội dung mà các đại biểu chất vấn. Báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để tiếp tục theo dõi, giám sát.

Ban pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân huyện khoá XI, Kỳ họp thứ 9 xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Lưu Ban pháp chế (29b).

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Anh Nghĩa**